

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ ๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฟอร์วิงส์ กรุงเทพฯ

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>กรมธนารักษ์</b>		
๑	นายนิพนธ์ เลิศล้ำ	ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
๒	นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ	ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
๓	นางกนิษฐา ทะมา	ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
๔	นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์	ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
๕	นายสายัญ โชติกรณ์	ธนารักษ์พื้นที่สตูล
<b>กรมบัญชีกลาง</b>		
๖	นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
๗	นางรัตนาภรณ์ อัสวานุภาพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘	นางสาวพรรณนภา เผ่าจินดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน
๙	นางสาวขวัญใจ พรานสูง	คลังจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
๑๐	นางฐิติรัชช์ กาญจนพันธุ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑	นางสาวนิชาภัฏจันท์ กัลยรัตน์ศิริ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ
<b>กรมศุลกากร</b>		
๑๒	นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ	ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ
๑๓	นางสาววรรณภา ผู้อดสำห	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๔	นายสาโรจน์ ลุผลแท้	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๕	นายบรรเจิด ต้นตะละ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๖	นายพีรกานต์ บุรณกาญจน์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๗	นายภฤติพรรณ สิมหุบลปิติกุล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางสาวขจิตมาศ พลวิชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๙	นายนล เชื่อมสุข	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๐	นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๑	นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒน์พงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๒	นางกนกวรรณ สุขศิริ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๓	นางสาวอภิญา ปัญญาชีวะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
๒๔	ร.ต.ต.วรรณภา พิสิษฐุศุภมิตร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๕	นางสาวอัจฉรา เข้มทองใหญ่	นิติกรชำนาญการพิเศษ
<b>กรมสรรพสามิต</b>		
๒๖	นายชาตรี สุขสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๒๗	นางชนิษฐา จิรจินดา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี ๒
๒๘	นางวรรณศิริ ช่วงไชยยะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารการคลังและรายได้
๒๙	นายสวัสดิ์ สิงห์นสัย	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
๓๐	นางนิตยา ภิรมย์รักษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
๓๑	นายปภัทกรนิษฐ์ วงษ์ธัญญกรณ์	เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
<b>กรมสรรพากร</b>		
๓๒	นางรสริน หวลมุกดา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๓	นางสาวภัทราพร โอบนพันธ์ุ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายศุภชัย บำรุงศรี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาววนิดา ปรีชาชีวะวัฒน์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นายเรวัต คงรื่น	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวกุลยา เกตุสิงห์สร้อย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นางสาวเรณู ผลประเสริฐ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางเบญจลักษณ์ ผาสุขมูล	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๐	นางจิราพร เรืองหน้าย	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๑	นายสิทธิพงศ์ อติวรมันต์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางภควดี แดงนุ้ย	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๓	นายธัญญ์ มนธาตุผลิน	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางพิมพ์อร ยิ้มประเสริฐ	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๕	นางสาวชนิสรา เอียดมี	เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส
๔๖	นายสาธิตกীরติ แสงพุด	เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส
<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>		
๔๗	นางสาวมยุรี บรรณเจรมย์	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
<b>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>		
๔๘	นางพนิดา สุวรรณีพร	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
๔๙	นายพงศ์นคร โภชากรณ์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ